



คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ สค ๑๓๗/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม
เกี่ยวกับรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

ผู้อุทธรณ์ : นาย ก.
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ : สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม

อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม ขอข้อมูลข่าวสาร คือรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี กรณีนางสาว ข. แจ้งความดำเนินคดีกับผู้อุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในข้อหาเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้วมีบันทึกท้ายคำขอของผู้อุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารว่า ไม่อนุญาตตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเป็นเอกสารที่ผู้กล่าวหาเป็นผู้แจ้ง และคดียังไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาล

ผู้อุทธรณ์มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อุทธรณ์คำสั่งของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้วดังกล่าว

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาคำอุทธรณ์ คำชี้แจงของผู้อุทธรณ์ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม เหตุผลที่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้วไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว

คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๓๗/๒๕๕๖

ข้อเท็จจริงสรุปความได้ว่า ผู้อุทธรณ์ดำเนินธุรกิจร่วมกับนางสาว ข. และมีการส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ให้แกกัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลากลางวัน ผู้อุทธรณ์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าตรวจค้นรถและให้ไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว ทำให้ทราบว่านางสาว ข. แจ้งความดำเนินคดีกับผู้อุทธรณ์ในความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้อุทธรณ์มีความสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าตรวจค้นรถผู้อุทธรณ์และให้ไปพบพนักงานสอบสวนดังกล่าว ประกอบกับการดำเนินธุรกิจร่วมกับนางสาว ข. ไม่ราบรื่น จึงต้องการทราบว่าในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ นางสาว ข. ได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว และพนักงานสอบสวนได้บันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีตามที่นางสาว ข. แจ้งความไว้หรือไม่

ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม ชี้แจงสรุปความได้ว่า พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนและสรุปรายงานการสอบสวนเรื่องที่นางสาว ข. แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่งการต่อไป สำหรับเหตุที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น เห็นว่า รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนคดีอาญา และคดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามคำขอ คือ รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ กรณีนางสาว ข. แจ้งความดำเนินคดีกับผู้อุทธรณ์ในข้อหาเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการสอบสวนคดีดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ผู้อุทธรณ์มีคำขอจึงเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนคดีอาญาซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน การเปิดเผยอาจมีผลกระทบต่อ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนได้ ประกอบกับกรณีนี้ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบข้อกล่าวหาตามสิทธิของผู้ต้องหาแล้ว ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว จึงเห็นว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวยังไม่สมควรเปิดเผยแก่ผู้อุทธรณ์

คำวินิจฉัย ที่ สค ๑๓๗/๒๕๕๖

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

นายสมยศ เชื้อไทย

หัวหน้าคณะที่ ๓

ศาสตราจารย์ ปรีดี เกษมทรัพย์

กรรมการ

นายสุพจน์ ไพบูลย์

กรรมการ

นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์

กรรมการ

นายอีกหาญ โทมระศักดิ์

กรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖